

Tiểu bang Minnesota khởi động chiến dịch vận động xét nghiệm cho trẻ em và thiếu niên cho năm học: Kịch bản

[nhạc vui]

[chữ hiện trên màn hình] Các học sinh nói gì về việc thường xuyên đi xét nghiệm COVID-19.

[học sinh nữ 1] Theo em, đi xét nghiệm là việc quan trọng nhất để em có thể được dự lễ tốt nghiệp vào mùa xuân năm nay.

[học sinh nữ 2] Vì em chơi thể thao, nên đi xét nghiệm để em có thể tham gia và thi đấu.

[học sinh nam 1] Em muốn được có mặt trên sân khấu để trình diễn ca nhạc, tham dự dạ hội, và nhận bằng tốt nghiệp cho năm học cuối của em.

[chữ hiện trên màn hình] Sở Y tế Minnesota khuyến khích các em học sinh và gia đình nên đi xét nghiệm hai tuần một lần. Những em tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc thể thao nên đi xét nghiệm hàng tuần.

[Giám đốc Học khu Anoka, David Law] Chương trình này khuyến khích học sinh đi xét nghiệm khi các em không có triệu chứng là để nhằm làm tăng tỷ lệ phát hiện một số rất ít học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính, và nhằm tránh được sự gián đoạn nghiêm trọng cho sinh hoạt hoặc học tập ngày hôm đó.

[chữ hiện trên màn hình] Quý vị sẽ được xét nghiệm miễn phí và quý vị có thể lấy hẹn cho cả gia đình cùng một lúc.

[học sinh nữ 1] Em không muốn là người lây bệnh cho cộng đồng, vì vậy em đến Amory, được xét nghiệm miễn phí rất dễ dàng. Và đó là điều bảo đảm giữ cho Em và bạn bè của Em được an toàn.

[học sinh nam 2] Chúng em muốn lại được đến trường hàng ngày, nên chúng em phải cùng nhau hành động để đạt được mục tiêu đó.

[chữ hiện trên màn hình] Áp dụng các biện pháp đề phòng, như mang khẩu trang và đi xét nghiệm sẽ giúp hạn chế lây lan COVID-19. Hãy vào trang mạng mn.gov/covid19 ngay hôm nay để tìm hiểu thêm và lấy hẹn xét nghiệm cho gia đình quý vị.

[nhạc vui]

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

3/17/21 (Vietnamese)

Để có được thông tin này dưới định dạng khác, vui lòng gọi: 651-201-4989